

เสกกรุงไทยเป็นกูดแบงก์ คลังบีบรพท.ซื้อหนี้เสียราคาเต็ม4แสนล.

ผู้จัดการรายวัน - เปิดแผนกระทรวงการคลังตั้งเอเอ็มซีฉบับ
แก้ปัญหากฎไทยตั้งขายหนี้เสียให้กองทุนฟื้นฟูในราคาสูง
สุดคือราคาเต็ม 400,000 ล้านบาท เตรียมสั่งแบงก์ชาติ-กรุง
ไทยเร่งเดินหน้าเร็วๆ นี้ ระบุเป็นการเพิ่มทุนทางธอมสร้าง
กรุงไทยเป็นกูดแบงก์ ส่งผลราคาหุ้นพุ่งตามแผนรวม.คลัง
ส่วนประชาชนแบงก์นี้ถือกำไร

แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลัง
ได้ข้อสรุปรายละเอียดแผนการแก้ปัญหานี้เสียหรือหนี้ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของธนาคารกรุงไทย โดยการจั
ตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (เอเอ็มซี) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อย
ระหว่างการมอบหมายให้กองทุนฟื้นฟู (ผู้ถือหุ้นเอเอ็มซี 100%)
กับธนาคารกรุงไทยดำเนินการ

“ตามแผนดังกล่าวกองทุนฟื้นฟูต้องรับซื้อหนี้เสียในราคา
เต็มหรือราคาสูงสุดเท่ากับ 400,000 ล้านบาท เท่ากับว่ากองทุน
ฟื้นฟูจะต้องจ่ายให้ธนาคาร (ในรูปของตัวเงิน) ตามจำนวนที่
โอนเข้าเอเอ็มซีคือ 400,000 ล้านบาท” แหล่งข่าวกล่าวและว่า
หนี้เสียดังกล่าว เป็นจำนวนที่ตรงกับค่าให้สัมภาระของนาย
สิงห์ดังหัตถ์สวัสดิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเกี่ยว
กับการจัดตั้งเอเอ็มซี ที่ระบุว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งเอเอ็ม
ซีเพื่อซื้อหนี้เสียออกจากธนาคารกรุงไทยโดยธนาคารจะโอน
หนี้ไปประมาณ 400,000 ล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า การขายหนี้ดังกล่าวในขนาดขั้นกับ
หลายปัจจัย การจะได้กลับคืนในราคาเท่าไรขึ้นอยู่กับแนว
โน้มเศรษฐกิจ แต่จากการประเมินเศรษฐกิจในขณะนี้คาดว่า
ราคาหนี้ที่ทางการได้รับกลับมากจะไม่สูงกว่าราคาที่ต้องการเพื่อ



สูญเสียน้ำ - ญาติๆ ช่วยกันปลอบโยนบิดา (คนซ้าย) ของอุเทน กัตยัต ผู้โดยสารชาวอินเดียวัย 25 ปี ซึ่งถูกพวกสลัดอากาศ
สังหาร เขาใจกันว่าคนร้ายกลุ่มนี้ถ้าตัวประกันบนเครื่องบินสายการบินอินเดียที่จีวีไปแล้ว 5 คน

๓ เสถียรกรุงไทย

การปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) เคยประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 56 พันล้านบาทหรือประมาณ 20%

ตั้งต้นในราคาหัก 20% ในราคาขายหนี้เสียในอนาคตแล้ว จำนวนเงินที่กองทุนฟื้นฟูจะเสียหายรวมทั้งสิ้น 320,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ธนาคารกรุงไทยได้รับประโยชน์สุทธิ

แหล่งข่าวกล่าวว่าจะมีผู้มีมีผลลงทุนและสถาบันการเงินต่างประเทศประมาณ 5 ราย สนใจที่จะซื้อหนี้เสียจากเอเอ็มซีธนาคารกรุงไทย แสดงว่าต่างชาติติดตามและรู้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด หรืออาจจะมีการส่งข้อมูลเรื่องนี้ให้แก่ชาวต่างชาติ ทำให้ต่างชาติเห็นช่องทางทำกำไร และคิดว่ามีกำไรมหาศาลเหมือนกับเคยได้กำไรจากการประมูลซื้อทรัพย์สินของปรส.

มีนักลงทุนต่างประเทศหลายรายแสดงความสนใจที่จะซื้อหนี้เสียจาก จากเอเอ็มซีธนาคารกรุงไทย คาดว่าจะเป็นพวกเดียวกับที่ประมูลสินทรัพย์ปรส. ตั้งแต่นั้นมาก็ได้คงไม่แตกต่างที่เคยซื้อจากปรส. แหล่งข่าวกล่าวและว่าการขายหนี้ครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนให้ธนาคารกรุงไทยทางอ้อมอีกอย่างน้อย 320,000 ล้านบาท

ปล่อยข้อมูลป้องกันตัวเองก่อนหมกมุ่นให้ประชาชน

ก่อนหน้านี้ นายสีหศักดิ์ ลัดสงวนการถือหุ้นในเอเอ็มซี ธนาคารกรุงไทยอาจจะถือหุ้นด้วย 10% ส่วนกองทุนฟื้นฟูถือ 90% ส่วนราคาซื้อขายให้เอเอ็มซีนายสีหศักดิ์น่าจะตั้งไว้สองระดับคือระดับที่จะขายในราคาต่ำสุดคือราคาตลาดกับราคาสูงสุดคือราคาตามมูลค่าทางบัญชีหรือราคาเต็มจำนวน

แต่ถึงตอนนี้นำข่าวว่า การที่นายสีหศักดิ์ออกมารวมดังกล่าวเป็นเรื่องดีเงื่อนไขการถือหุ้นและราคาที่ป้องกันการวิ่งเข้าหาแผนการชั่วร้าย เพราะในแผนของคลังได้สรุปเป็นที่ชัดเจนว่ากองทุนฟื้นฟูถือหุ้น 100% และราคาที่เป็นราคาสูงสุด

เป็นการอ้อมและให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารกรุงไทย เพราะหนี้ที่มีปัญหา จะไม่ได้รับการรับผิดชอบจากผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทยไม่เสียหายอะไรเลย ผู้ที่ต้องรับผิดชอบก็คือประชาชนผู้เสียภาษีให้รัฐบาล

แหล่งข่าวกล่าวว่าการขายหนี้ที่ถูกต้องควรจะต้องขายโดยวิธีหักส่วนลด ไม่ใช่ขายในราคาเต็มเหมือนที่คลังกำลังดำเนินการ ประชาชนอาจไม่เข้าใจเพราะคลังได้วางแผนไว้อย่างรัดกุมและเลือกทำหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และในที่สุดกองทุนฟื้นฟูก็จะเสียหายและเป็นภาระให้ประเทศชาติตลอดจนประชาชนแบกกับเงิน

กลายเป็นก๊อตแบงก์

ราคาหุ้นพุ่งกระฉูด

หนี้เสียหรือเอ็นพีแอลของธนาคารกรุงไทย ณ สิ้นปี 2542 นายสีหศักดิ์กล่าวอย่างทึ่งเมื่อปี 77 ว่าอยู่ที่ 539,526 ล้านบาทหรือ 56.7% แสดงว่าหลังจากขายหนี้ให้เอเอ็มซี ธนาคารกรุงไทยจะมีเอ็นพีแอลไม่ถึง 200,000 ล้านบาท นับเป็นธนาคารที่มีหนี้เสียคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์

“หลังจากการขายหนี้เสียให้เอเอ็มซีเรียบร้อยแล้วธนาคารกรุงไทยจะกลายเป็นก๊อตแบงก์ และไม่ต้องเพิ่มทุนอีก ส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาดพุ่งสูงขึ้นทันที ดังนั้นจากเป้าหมายที่นายชารินทร์ นิเมฆานเทรินทร์ รวม.คลังต้องการเห็นหุ้นธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ 60 บาทเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป แหล่งข่าวกล่าวและว่าการจัดตั้งเอเอ็มซีที่จะมีขึ้น ความจริงได้เตรียมการกันมาก่อนแล้ว กำหนดการจะทำการให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2542 แต่ต้องหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (16-19 ธ.ค.)

ประชาชนไทยทั่วไปแม้จะสนใจและอาจไม่รู้ชื่อเท็จจริง เพราะมีการปกปิดเรื่องนี้มากโดยตลอด คาดว่าเมื่อทุกอย่างเริ่มดำเนินการไปในระดับหนึ่งทางการค่อยแถลงว่าทำอะไรบ้างแต่จะเปิดเผยในส่วนที่เป็นแผนกว้างๆเท่านั้น

ข้อมูลการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ในธนาคารกรุงไทย ที่ผู้บริหารจากภาครัฐและธนาคารกรุงไทยเคยเปิดเผยคือ กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000 ล้านบาท การชำระค่าซื้อหนี้เสียจะชำระโดยวิธีออกตั๋วเงินและให้กองทุนฟื้นฟูถือ

“หลังจากนี้ไปความเสี่ยงหายของธนาคารกรุงไทยที่เกิดจากการบริหารงานที่มีผิดพลาดภายใต้นโยบายรัฐจะสิ้นสุดลง โดยการแก้ปัญหาครั้งสำคัญคือการใช้นโยบายของประชาชนอุดหนุนไว้ 185,000 ล้านบาท และครั้งนี้เป็น 1 ครั้งใช้เงินประชาชนไปแก้ปัญหาอีกอย่างค่า 3,000 ล้านบาท แหล่งข่าวระบุ”